

Số : 62/CT-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 1995

## **CHỈ THỊ**

**V/v tăng cường thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ  
về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ  
(chỉ thị 406/TTg ngày 8/8/1994).**

Tết năm qua, thành phố chúng ta cùng các địa phương trong cả nước đã nghiêm túc thực hiện chủ trương của Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ (chỉ thị số 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8/8/1994), thành phố đón Xuân tung bừng không có tiếng pháo, số tai nạn về pháo giảm hẳn, môi trường thành phố được bảo vệ, tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng, chưa kể đến sinh mạng con người. Thành tích chung đó đã được Thủ tướng Chính phủ biểu dương, dư luận trong và ngoài nước khâm phục.

Trong suốt cả năm 1995, hầu như tất cả các hộ sản xuất pháo tại thành phố đều đã chuyển đổi công ăn việc làm. Tất cả các cuộc vui liên hoan, lễ lạc, cưới hỏi, người dân thấy không cần thiết phải dùng pháo nổ như trước. Sản xuất pháo nổ và đốt pháo nổ đã trở thành xa lạ, lạc lõng với cuộc sống văn minh.

Nhưng gần đây, có một số ít người, nhất là trong một số thanh thiếu niên hiếu động, lợi dụng dịp thi đấu thể thao Seagames 18 để lấy cớ đốt pháo nổ, dù là chỉ xảy ra lẻ tẻ ở một số nơi. Điểm đáng quan tâm là càng gần ngày Tết Nguyên đán Bính Tý, việc sản xuất bất hợp pháp pháo nổ tại thành phố và vận chuyển pháo nổ bất hợp pháp từ các nơi về thành phố đang có chiều gia tăng. Lực lượng Quản lý thị trường và Cảnh sát các quận, huyện đã khám phá và bắt quả tang nhiều vụ vi phạm. Riêng trong tháng 12, đã xử lý 2 vụ chứa chấp pháo nổ, 2 vụ vận chuyển pháo, hủy 24 kiện pháo thăng thiên, 14 mét pháo nổ, 50 viên pháo đại, 27kg pháo viên nhỏ và 40.020 vòng pháo đạn (súng đồ chơi trẻ em). Rõ ràng một số phần tử lạc hậu, vì lợi ích riêng tư thiên cận đang cố tìm cách phá hoại chủ trương đúng đắn của Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các ngành, các cấp khẩn trương thực hiện ngay các việc sau đây :

1/ Tổ chức thông báo nhắc lại đầy đủ nội dung chỉ thị 406/TTg ngày 8 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ và công văn số 7332/NC ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ đến tận từng cán bộ, công nhân viên, từng người dân ở tất cả Tổ dân phố, Tổ nhân dân ở địa phương, cơ quan mình. Tất cả các hành vi liên quan đến việc cấm nêu trên đều là phạm pháp :

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải chỉ đạo ngay cho Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức truyền đạt xuống các Tổ dân phố, Tổ nhân dân để quán triệt đầy đủ cho tất cả nhân dân trên địa bàn ;

- Các Sở, Ngành của thành phố phải truyền đạt ngay cho các đơn vị thuộc cấp, yêu cầu phổ biến trong toàn cơ quan đơn vị, nhắc nhở giáo dục cán bộ-công nhân viên nòng cốt nghiêm chỉnh chấp hành tại cơ quan và địa phương nơi cư trú và quản lý chặt chẽ con em trong gia đình thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của Chính phủ.

- Sở Giáo dục-Đào tạo và các trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp, lãnh đạo Sở và Ban Giám hiệu các trường phải truyền đạt lại tinh thần chỉ thị của Chính phủ cho các trường trong toàn thành phố, nhắc nhở học sinh, sinh viên gương mẫu, tuyệt đối không vi phạm đốt pháo cả ở trường, ở nhà và ở nơi công cộng ;

- Các đơn vị lực lượng vũ trang, bộ đội, cảnh sát phải làm đầu tàu trong việc vận động các tầng lớp quần chúng thực hiện chủ trương. Bản thân phải hết sức gương mẫu chấp hành.

2/ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Hội Cựu chiến binh thành phố kịp thời chỉ đạo cho các thuộc cấp phối hợp với chính quyền các cấp, cơ sở dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng tổ chức vận động ngành giới mình chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Chính phủ. Nếu xét cần, các đoàn thể cơ sở và cảnh sát khu vực có thể phối hợp tiếp tục vận động các hộ làm bản cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ như đã làm trong dịp Tết Nguyên đán năm qua.

3/ Yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Lực lượng cảnh sát tăng cường kiểm tra, kiểm soát để phát hiện các ổ làm pháo nổ hoặc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo nổ ; phải dựa vào cơ sở quần chúng để truy phăng ra đầu mối, kiên quyết ngăn chặn tận gốc.

4/ Tất cả các vụ vi phạm lệnh cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ phải được khẩn trương lập hồ sơ xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật ; các vụ vi phạm nghiêm trọng nhất thiết phải truy tố hình sự. Nếu người vi phạm là cán bộ, công nhân viên Nhà nước thì càng phải xử lý thật nghiêm. Yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nhanh các vụ vi phạm, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới để có tác dụng kịp thời giáo dục, ngăn chặn.

5/ Kể từ nay cho đến hết tháng 2/1996, các ngành Công an thành phố, Quản lý thị trường, Sở Giáo dục-Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong các báo cáo tuần phải có mục ngăn báo cáo tình hình chấp hành chỉ thị 406/TTg và các vụ vi phạm (nếu có), và các biện pháp xử lý... cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.

6/ Các địa bàn để xảy ra tình trạng sản xuất, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ coi như mất tiêu chuẩn gương mẫu trong xem xét khen thưởng tổng kết thi đua. Các địa bàn quản lý tốt việc thực hiện chỉ thị 406/TTg, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, giữ gìn tốt an ninh trật tự, không để xảy ra vi phạm sẽ được xem xét tuyên dương khen thưởng. Yêu cầu Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng phối hợp chính quyền các cấp, các ngành và đoàn thể theo dõi để báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời biểu dương khen thưởng các đơn vị xuất sắc điển hình trong việc thực hiện chỉ thị 406/TTg ngày 8 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ vào đầu tháng 3/1996.

Yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố triển khai khẩn trương chỉ thị này và có biện pháp chỉ đạo thật cụ thể cho các đơn vị thuộc cấp để tổ chức thực hiện.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**Chủ tịch**  
**Trương Tấn Sang**